

๒๔๗

๒๕๑ ถนนพระรามที่ ๑
อำเภอประทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๑

แจ้งความมายัง ท่านสภานายกและสมาชิกสโมสรแพทย์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในขณะมีการเลี้ยงคุณ สโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทลวงเฉลิมกษัตริย์वेशย์ได้ขอให้ข้าพเจ้า
กล่าววาทา แต่ข้าพเจ้ามิได้รับเพราะรู้สึกว่าจะเสียอ่อน จะ
ส่งไปทั้งสัมมนาไม่ได้ จึงเกรงว่าจะลำบากแก่ผู้ฟังและ
เสียเวลา ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าขอโอกาสอันนี้แสดงความ
ยินดีที่ได้ไปพบกับท่านทั้งหลาย และขอขอบใจท่านที่ได้
มีใจอารีเชิญข้าพเจ้าไปร่วมสมาคมเลี้ยงกแข็งแรงแ ทำให้
เกิดความระลึกลงด้วยความภูมิใจ ว่าข้าพเจ้าก็ได้เกียรติยศ
เป็นภราครแพทย์ผู้หนึ่งในคณะของท่าน

แพทยวิทยานิกนกับคาราคาสตร์หรือวิชาคำนวณ ทั้ง
สองอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์แม่นยำ คำนวณได้ถึง วัน ยาม
นาที วินาที และตัวเลขถึง ๐.๐๐๐,๐๐๐,๐๑ มีคิค

ระวางนันทิกข์อามะอย่างแน่ ๆ ส่วนวิชาแพทยนั้นเป็นวิชา
 แม่นแต่บางส่วน แต่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 ควบคู่กันที่จะประกอบโรคศิลป์ นอกจากที่จะเป็นนัก
 วิทยาศาสตร์ จึงยังต้องบริบูรณ์ด้วยคุณลักษณะอื่นอีกหลาย
 ประการจึงจะเป็นผู้ทำการสำเร็จได้

คุณลักษณะสำหรับการเป็นแพทย์นั้น คือความเชื่อถือ
 ไว้ใจ

๑. ท่านต้องมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง
 คือมีความมั่นใจ

๒. ท่านต้องมีความไว้ใจระหว่างแพทย์กันเอง คือ
 ความเห็นอกเห็นใจ

๓. ท่านต้องได้ความเชื่อถือจากคนไข้ของท่าน คือ
 ความไว้ใจของคณะชน

คุณสมบัติสามประการนี้เป็นอาวูอเกราะ และเครื่อง
 ประคองนั่งงามของแพทย์

ท่านควรยกย่องคณะที่ให้การศึกษาแก่ท่าน ท่านควรมี
 ความภูมิใจในคณะของท่าน และท่านไม่ควรเวียนวิชาขึ้นใจ
 แล้วใช้เป็นเครื่องมอหากินเท่านั้น ควรเก็บคำสอนใส่ใจ

และประพฤติกาม ผู้ที่จะข้ายกทุกชีวิตของเป็นตัวอย่างความ
ประพฤติ ซึ่งจะนำมาแห่งสุขภาพ แพทย์ที่ไม่ประพฤติกาม
วิธีที่ทวิสอนแก่คนไข้แล้ว จะหาความไว้วางใจจากคนไข้
อย่างไรได้

ท่านควรมีความเชื่อในตนเอง ไม่ใช่อวดดี ท่านต้อง
รู้สึกความรับผิดชอบและทำไปด้วยความตั้งใจ

พวกเราแพทย์แผนปัจจุบัน มายมเยาะแพทย์แผน
โบราณว่า เขาใช้ยาไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ แต่ถึงกระนั้น
ในประเทศสยามก็ได้มีแพทย์โบราณหลายท่านที่ศักดิ์สิทธิ์
จริงๆ ด้วยความเชื่อต่อในความตั้งใจ เชื่อว่าสรรพคุณยา
นั้นมีฤทธิ์จริง ประกอบด้วยความสังเกตอันสุขุมและความ
จริงใจ แพทย์เหล่านี้ทำการเป็นผล คือรักษาทางใจ แพทย์
มีความเชื่อรุนแรงพอ จึงส่งความเชื่ออนันเข้าไปถึงใจ
คนไข้ได้ คนไข้จึงมีใจดี ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่า ความ
วิตกกังวลกลัวใจทำให้โรคอวยวะ เช่น โรคหัวใจ โรค
ไหลเวียนโลหิต โรคเส้นประสาท และโรคไตบางอย่าง
กำเริบได้ โรคอุปทาน (ซิสต์เรื้อรัง) ปลอดภัยของโรค
อวยวะได้คล้ายอย่างไร

แพทย์ผู้ที่ไม่เชื่อในสิ่งที่คนทำ และพดลอกให้คนใช้
เชอนน คือแพทย์ทจจริตทภาษาอังกฤษเรียกว่า “แค้วค”
ถึงแม้ผู้นั้นจะไ้รับการศึกษาวทยาศาสตร์

ท่านนายแพทย์ย่นเคสเซน ไ้กล่าววว่า นักสขวิทยา
ทุกคนจะต้องอยู่กินเป็นทอย่างสสุขภาพ จึงจะเป็นพ่อค้ำ
ความสขค

ในขณะทท่านประกอบกจแพทย์ อ่่านกัว่าท่านท้คน
เคียว จึงนกว่าท่านเป็นสมาธิกของ “สงฆ์” คณะหนึ่ง
คือคณะแพทย์ ท่านทาคทหรือรายไ้ความเชอดทหรือความ
คดก เพื่อนแพทย์อน ๆ จะพลอยยนิคทหรือเจียรอนอัยอาย
ควย นกถึงความรบผศชอบคอผู้ที่เป็นแพทย์ควยกัน

แพทย์ทุกคนมีกจทจะแสดงความกลมเกลียวในคณะ
แพทย์คอส้าธารณชน เมอเกิดความเลอมีสไ้ในคณะแพทย์
ชนในหมู่ประชาชนแล้ว ผู้ทจะค้งตนทการแพทย์ ถึงจะ
ยงไ้ไ้มีโอกาศค้งทวในความไว้ใจของคน ก็จะได้ส่ว
ความไว้ใจเพราะเป็นสมาธิกของคณะทมผู้นบถ เราเห็น
พระบวชไ้ใหม่ทยงไ้ไม่เป็นสมภารเราก็ยกมือไ้หวั เพราะ

เรามีความนับถือในลัทธิของพระสงฆ์ฉันทโคกักดิ์ แพทย์หนุ่ม
ก็ได้ความไว้วางใจเพราะคณะของเขาเป็นที่น่าไว้วางใจ เพราะ
ฉันทโคกักดิ์ของแพทย์บุคคลนำมาซึ่งประโยชน์
แก่แพทย์ใหม่ และเราก็อยากจะช่วยผู้ที่ตั้งต้นในอาชีพ
ของเราเสมอไป

ท่านโฮเมอร์ คาลเวอร์ ได้กล่าวไว้ว่า ที่แรกมีผู้เกรงว่า
วิชาแพทย์ของกันหรือสาธารณสุขจะทำลายการหากินของ
แพทย์รักษาพยาบาล ครั้นตรวจผลตรงกันข้าม ความ
กลมเกลียวระหว่างการแพทย์ของกันกับแพทย์รักษา กลับ
ทำให้แพทย์รักษาทำมาหากินดี

ฉันทโคกักดิ์การสมาคมกันแลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญ
แทนที่จะหวงวิชาหรือแก่งแย่ง ร่วมมือร่วมใจกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขกลับนำผลมาให้ทั้งสองข้าง

ท่านศาสตราจารย์เทาสซิก ได้กล่าวไว้ว่า การค้าขาย
แลกเปลี่ยนกัน โดยคลองธรรมนำโรคทรัพย์มาให้ทั้งสอง
ฝ่าย เป็นอย่างนั้นในการค้าขายวัตถุแล้วการแลกเปลี่ยน
วิชาคงนำความจำเริญมาให้ทั้งสองข้างเหมือนกัน

การที่จะได้ความไว้วางใจของคนใช้ ขอท่านถือสุภาษิต
ว่า “ใจเขาใจเรา” ท่านคงจะคิดได้ว่า ท่านอยากได้
ความสหายแก่ตัวท่านอย่างไร ก็ควรพยายามให้ความ
สหายแก่คนใช้เช่นนั้น ความจริงทั้งใจเป็นยาประเสริฐ ได้
ผลคือความเชื่อ และเมื่อคนใช้เชื่อท่านแล้ว เขาจะทำ
ตามทุกอย่าง คนใช้โดยมากอยากรู้ความจริง เราไม่
เชื่อความหลอกลวงของเราเองแล้วที่ไหนจะหวังให้คนใช้
เชื่อ ถ้าท่านหลอกคนใช้แล้ว ท่านก็ต้องรักษาเขาไว้ให้
เหนียว โลกนี้เล็ก ถ้าท่านไม่ให้ยารักษาเขาตายเลยท่านจะ
เจอเขาอีก และเขามีปากบอกความชั่วความคึกกันไปที่อื่น ๆ

ท่านศาสตราจารย์แคโยต ได้สอนให้กล่าวความจริง
เสมอ เพราะท่านถือว่าคนใช้โดยมากทนความจริงที่พุด
ตรง ๆ ได้ดีกว่าความจริงที่ใคร ๆ เขาเมื่อได้จบความเท็จของ
ท่านได้แล้ว ท่านระวังบอกแต่สิ่งที่เป็นไปจริง ๆ ไม่ใช่สิ่ง
ที่ท่านทายว่าจะเป็น หรือจะไม่เป็น เช่นการทำนายผลสุก
ท้าย (ปรอคโนลิส) ถ้าท่านมานึกคิดให้ถี่แล้ว ท่านจะบอก
คนใช้ได้ยาก เพราะโดยมากก็เป็นการเดา แต่ถ้าท่านมี

หลักฐานบอกได้แน่แล้วกลับช่วยให้คนไข้ไ้สติ เตรียมจะ
ตายหรือจะพิการ หรือจะหวังหาย ทำนายแน่ไม่มีใครจะทำ
อันตรายทำนายเดานั้นเป็นสิ่งอันตรายมาก อาจารย์โคย
มากจึงสอนให้ขี้ต

ในการรักษาคนไข่นั้นข้าพเจ้าเห็นมีสุขภาพดี อันหนึ่ง
ซึ่งท่านศาสตราจารย์พยอกได้ ผิดวงลงไปแล้ว ได้กล่าวว่
“ ความลับของการรักษาคนไข่นั้นคือความรักคนไข้ ”

ความเชื่อสามประการนี้ ท่านโคยปฏิบัติสำเร็จด้วยการ
ทั้งสโมสرن

การที่ให้นามสโมสرنว่ “ แพทย์แห่งรพาดงกรณ-
มหาวิทยาลัย ” นั้น แสดงว่าท่านมีความเชื่อดีและภูมิใจ
ในโรงเรียนของเรา ท่านถือตัวท่านว่เป็นศิษย์มีครู ท่าน
เชิดชูโรงเรียนของท่านไม่อับอายขี้ตข้ง และท่านได้มีความ
รู้สึกความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ท่านจึงเอาชื่ออันเป็นพระ
บรมนามาภิไธยของขี้มหาราชของเราไปใส่เพราะท่านตั้งใจ
จะข่าเพื่อคนให้เป็นที่ไว้วางใจได้ และเชื่อในความสามารถ
ของท่าน ว่จะรักษาคนไข้ไว้ได้ไม่ให้เสีย

ท่านทั้ง ๒ ท่าน ที่ ประชุม แลก เปลี่ยน ความ อาริ เป็น
 สามัคคีกันนั้น ย่อม ทำการ บำเพ็ญ ความ เชื่อถอ ของ คณะ และ
 อุทิศ หน้าที่ กัน และ กัน

ท่าน ตก แต่ง หนังสือ ขาว แพทย์ เพื่อ ความ รู้ ความ เอา ใจ
 แก่ สาธารณชน และ ได้ เชิญ ผู้ ที่ ไม่ เป็น แพทย์ มา สมาก มกั
 แพทย์ ความ คำนเคย ส่วน ตัว ย่อม นำ มา ชิง ความ ไร่ ใจ

ด้วย เหตุ ดัง นั้น ข้าพ เจ้า จึง มีความ โสมนัส อวย พร ให้
 สโมส รน รุ่ง เรือง ให้ หนังสือ ขาว แพทย์ แพร่ ทั่ว ภาย และ ให้
 สมาชิก ทุก คน สม ปรณ ใน กิจ อาชีพ ทบ เป็น กาล ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว
 ย้อง กัน ประชาชน สยาม ให้ พ้น จาก โรคภัย ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว
 เจริญ ยิง ๆ เทอญ

ด้วย ความ นย ถอ

(ลงพระนาม) มหิดล

เอกสารและหนังสือที่ได้อ้างถึง

๑. เฮอแมน น. บุนเดสเซน “ค้าสุขภาพ-กิจจำเป็นอันหนึ่ง” หนังสือพิมพ์อเมริกันเรื่องสาธารณสุข เล่มที่ ๑๘ ตอน ๑๒ หน้า ๑๔๕๑ ก.ศ. ๑๙๒๘

Herman N. Bundesen, "Selling Health - A vital Duty", American Journal of Public Health, Vol. 18, No. 12, 1451 (1928).

๒. โฮเมอร์ น. คาลเวอร์ “ช่วยชีวิตปลีกและทั้งกอง” หนังสือพิมพ์แห่งแพทยสมาคมอเมริกัน เล่มที่ ๕๑ หน้า ๑๒๘๕ ตุลาคม ก.ศ. ๑๙๒๘

Homer N. Calver, "Wholesale and Retail Life Saving", Journal of American Medical Association, Vol. 91, p. 1285, Oct. 1928.

๓. ฟ.ว. เทาสซิก “หลักแห่งเศรษฐกิจ” แมคมิลแลนบริษัท นิวยอร์ก ก.ศ. ๑๙๑๒

F.W. Taussig, "Principles of Economics", Macmillan, New York, 1912.

๔. ฟรานซิส ว. พีบอดี “การรักษาพยาบาลคนไข้” หนังสือพิมพ์ของแพทยสมาคมอเมริกัน เล่มที่ ๘๘ หน้า ๘๘๗ มีนาคม ก.ศ. ๑๙๒๗

Francis W. Peabody, "The Care of the Patient", Journal of the American Medical Association, Vol. 78, p. 877, March 1927.